

		Subject Heading :
Source :	มติชน	
Date : 2 ม.ค. 2559	Page : 9	No: 59001120

ศาลชี้ชะตาคดีดัง ปีแพะ

●ศาลแพ่งสั่งสาวซีวีก-พ่อ-แม่ จ่าย 26 ล้าน

โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ คดี น.ส.แพรวา (นามสมมุติ) อายุ 17 ปี ขับรถเก๋งชนคนร้าย ซีวีก ซึ่งชนรถตู้โดยสาร เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตรวม 9 คน หลายคนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้านคดีอาญา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ตัดสินไปเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ให้จำคุก 3 ปี ฐานขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และทำให้ทรัพย์สินเสียหาย ค่าให้การเป็นประโยชน์ ลดโทษจำคุก 2 ปี โทษจำคุกครองอายุ 3 ปี และให้คุมประพฤติ โดยให้รายงานตัวทุกๆ 3 เดือน พร้อมให้ทำงานบริการสังคม ดูแลผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ 48 ชั่วโมง รวมทั้งห้ามจำเลยขับรถยนต์จนกว่าจะมีอายุครบ 25 ปี

ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ให้เพิ่มระยะเวลาการรอลงอาญาเป็น 4 ปี และให้บำเพ็ญประโยชน์ 48 ชั่วโมงต่อปี ในช่วงเวลารอลงอาญา 4 ปี

จำเลยยื่นฎีกาสู้คดี แต่ศาลไม่รับฎีกา ทำให้คดีสิ้นสุดล่าสุด ในส่วนของคดีแพ่ง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ศาลแพ่งพิพากษาให้ น.ส.แพรวา บิดาและมารดา ร่วมกันชดเชยค่าสินไหมทดแทน ประกอบด้วยค่าไร้รูปการะและค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าอื่นๆ กับโจทก์ทั้ง 28 ราย ซึ่งเป็นผู้สูญเสีย รวมเป็นเงิน 26,881,925 บาท และดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2553 ซึ่งเป็นวันที่กระทำการละเมิด

●จำคุกหญิงเบ็ดจัดสัมมนาช้อนถวาย กฐิน

วันที่ 30 พฤศจิกายน ศาล่านคำพิพากษาให้จำคุก 2 ปี คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา หรือคุณหญิงเบ็ด อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กับพวก เป็นจำเลยที่ 1-2 ฐานเป็นเจ้าของงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด โดยคำพิพากษาสรรพว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันปฏิบัติหน้าที่มิชอบ โดยจำเลยที่ 2 ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พ.ศ.2546 ตามคำสั่งของ สตง. รวมทั้งทำเรื่องให้จำเลยที่ 1 อนุมัติโครงการสัมมนา ที่โรงแรม จ.น่าน ทั้งที่ทราบว่าจะดังกล่าว สตง.จัดถวายผ้าพระกฐิน แต่จำเลยทั้งสองกลับจัดสัมมนาในช่วงวันดังกล่าว รวมทั้งวางแผนนำรายชื่อเจ้าหน้าที่ สตง. ที่เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐิน ให้มีชื่อเข้าร่วมสัมมนาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่วนการสัมมนาไม่ได้จัดอย่างแท้จริง

ศาลเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสถานที่ มีการแจ่งยกเล็กกับทางโรงแรมล่วงหน้าแล้ว 3 วัน และสถานที่จัดสัมมนาต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ จึงฟังได้ว่า จำเลยทั้งสองทราบแต่ต้นว่า ไม่สามารถจัดงานถวายผ้าพระกฐิน ในวันเวลาเดียวกันได้ และจากคำให้การพยานบางปาก ทราบว่าผู้ร่วมสัมมนาจัดเตรียมชุดชวไปร่วมงานถวายผ้ากฐินด้วย จึงเห็นได้ว่าการจัดสัมมนานั้นเป็นเท็จ มีวัตถุประสงค์ให้ไปร่วมงานถวายผ้ากฐินเป็นหลัก ทำให้ผู้ที่ร่วมงานกฐินบางส่วนที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองได้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพราะมีชื่อเป็นผู้ร่วมงานสัมมนา ทั้งที่ไม่มีสิทธิ ทำให้ สตง.เสียหายเป็นเงิน 294,440 บาท

●ฎีกาปิดแฟ้มยกยกอภทรัพย์บีบีซี 3 คดีรวด

จบคดีประวัติศาสตร์ ปิดตำนานยกยกอภทรัพย์ธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) หรือบีบีซี

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ศาลฎีกาพิพากษา คดีที่นาย

เกริกเกียรติ ซาลีจันทร์ หรือเสียดิว อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บีบีซี (เสียดิว) กับพวกเป็นจำเลยที่ 1-4 ฐานร่วมกันยกยอกทรัพย์

โดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นอาชญากรรมทางธุรกิจมีความซับซ้อนวางแผนเป็นขั้นตอน มีผู้ร่วมกระทำผิดหลายคน พยานหลักฐานที่จำเลยนำสืบไม่มีน้ำหนักหักล้าง พิพากษาจำคุกจำเลยที่ 2-4 คนละ 6 ปี



8 เดือน และปรับคนละ 666,666 บาท และร่วมกันชดใช้เงินกว่า 85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนนายเกริกเกียรติ ให้จำคุก 50 ปี แต่กฎหมายให้จำคุกได้ 20 ปี และให้คืนเงินบีบีซีกว่า 167 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม นายเกริกเกียรติได้เสียชีวิตลง จึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบ

คดีที่สองวันเดียวกัน ศาลฎีกาพิพากษาคดีที่นายเกริกเกียรติกับพวกเป็นจำเลยที่ 1-3 ฐานร่วมกันยกยอกทรัพย์ทรัพย์บีบีซี 1,228,896,438 บาท

โดยศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ให้จำคุกจำเลยทั้งสาม คนละ 20 ปี ปรับ 1,157 ล้านบาท พร้อมชดใช้เงินคืนแก่บีบีซี 589 ล้านบาท

และคดีที่สาม ส่งท้ายปี วันที่ 29 ธันวาคม ศาลฎีกาตัดสินคดีที่นายเกริกเกียรติ และนายเอกชัย อธิคมนันท์ อดีต ผช.กก.ผจก.ใหญ่บีบีซี เป็นจำเลยที่ 1-2 ฐานร่วมกันยกยอกทรัพย์ และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากกรณีเมื่อปี 2538 จำเลยกับพวก ร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ อนุมัติวงเงินสินเชื่อผ่านระบบคอมพิวเตอร์กับบุคคล และนิติบุคคลต่างๆ วงเงินเกิน 30 ล้านบาท โดยไม่ผ่านการพิจารณาถ่วงดุลของคณะกรรมการบอร์ดบีบีซี

คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนให้ยกฟ้องจำเลยทั้งสอง อย่างไรก็ตาม ศาลฎีกาพิพากษากลับโดยเห็นว่าจำเลยที่ 2 มีเจตนาทุจริตเบียดบังทรัพย์ของธนาคารบีบีซี ไปโดยทุจริต ให้จำคุกจำเลย 204 กระทง กระทงละ 5 ปี รวม 1,020 ปี แต่ตามกฎหมายให้จำคุกไม่เกิน 20 ปี และให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 1,854 ล้านบาทเศษ แก่บีบีซี

●ประหาร2พม่าฆ่า2ผู้ดี เกาะเต่า

สืบอีกเปลาะ สำหรับคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ ฆ่าโหด 2 นักท่องเที่ยวเมืองผู้ดี นายเดวิด วิลเลียม มิลเลอร์ และ น.ส.ยานนาห์ วิคตอเรีย วิทเธอร์ดีจ์ ที่ชายหาดบนเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557

ผ่านมา 1 ปี วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ศาลจังหวัดเกาะสมุย ตัดสินประหารชีวิตนายชวลิน และนายเวฬุองผู้ต้องหาชาวพม่า

หลังการตัดสินคดี มีชาวพม่าออกมาประท้วงหน้าสถาน



เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ด้วยเชื่อว่าจำเลยทั้งสองไม่ได้ก่อเหตุ

อย่างไรก็ดี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. แถลงว่า คดีนี้มีการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน สอบปากคำพยานแวดล้อมและเก็บดีเอ็นเอ ผู้เกี่ยวข้องมาตรวจสอบกว่า 300 คน ตรวจสอบกล้องวงจรปิดอีก 441 ตัว จนนำไปสู่การจับกุมตัวนายเวฬุองและนายชวลิน

ขณะเดียวกัน นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวยืนยันว่า กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยในการพิจารณาพิพากษาคดีที่ทำตามบทบัญญัติกฎหมาย โดยเฉพาะจำเลยทั้ง 2 ราย ทางศาลจังหวัดเกาะสมุยเป็นศาลชั้นต้นให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่จำเลยตามมาตรฐานสากล จัดหาทนายความเพื่อช่วยเหลือตั้งแต่ชั้นพิจารณา และในการพิจารณาคดีทุกนัด ศาลพิจารณาโดยเปิดเผย ตั้งอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐาน จำเลยสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

●ฎีกายกฟ้อง 5 ตำรวจคดีอุ้มทนายสมชาย

การหายตัวของนายสมชาย นิละไพจิตร อดีตประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิมและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน เมื่อ 11 ปีก่อน จนกลายเป็นข่าวครึกโครมและมีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรวม 5 นาย

ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ศาลฎีกาพิพากษาคดีที่ พ.ต.ต.เงิน ทองสุก อดีต สว.ก.อ.รมน.ช่วยราชการกองปราบปราม (หายสาบสูญ) พ.ต.ท.สินชัย นิมปบุญญากำพงษ์ อดีตพนักงานสอบสวน กก.4 ป. จ.ส.ต.ชัยเวง พาดัง อายุ 44 ปี อดีต ผบ.หม่าจันสืบสวน แผนก 4 กก.2 บก.ทท. ส.ต.อ.รันดร สิทธิเขต อายุ 42 ปี อดีตเจ้าหน้าที่ธุรการ กก.4 ป. และ พ.ต.ท.ชัชชัย เลี่ยมสงวน อายุ 49 ปี อดีตรอง ผกก.3 ป. ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น นกัณต์วุฒิ ดำรงตำแหน่ง ผกก.ผอ.สพ. จำเลยที่ 1-5 ฐานร่วมกันปล้นทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ และร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่น เพื่อให้กระทำการใดหรือไม่กระทำการใด กรณีถูกกล่าวหาว่าจำเลยทั้งห้ากับพวก ร่วมกันปล้นทรัพย์ของนายสมชาย มีรถยนต์ทะเบียน กง 6768-กรุงเทพมหานคร นาฬิกาข้อมือยี่ห้อโรเล็กซ์ ปากกาหยีหอมองตบลง และโทรศัพท์มือถือ รวมราคาทรัพย์ 903,460 บาท โดยร่วมกันใช้กำลังประทุษร้าย ผลักและดูดกระชากตัวนายสมชาย เข้าไปในรถยนต์ของจำเลยทั้งห้า แล้วจับตัวพาไป จนถึงขณะนี้ไม่ทราบว่ามีนายสมชายจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก 3 ปี พ.ต.ต.เงิน จำเลยที่ 1

ส่วนจำเลยที่ 2-5 พิวากชายกฟ้อง และศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง จำเลยทั้ง 5 คน อย่างไรก็ดี พ.ต.ต.เงินไม่มาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จึงออกหมายจับและรับนายประกัน กระทั่งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้ พ.ต.ต.เงิน เป็นคนสาบสูญ จากเหตุการณ์คั่นกันน้ำดลุ่มที่เขื่อนแควน้อย จ.พิษณุโลก

โดยศาลฎีกาเห็นว่า คำให้การขึ้นสอบสวนยังมีข้อพิวชขัดแย้งกับความเป็นจริง พยานบางปากให้การสับสน อีกทั้งคำเบิกความของพยานในชั้นศาล ไม่ได้ยืนยันชัดเจนว่า จำเลยเป็นคนร้าย ข้อกล่าวอ้างของโจทก์เลื่อนลอย ยังไม่อาจนำมาพิสูจน์ความผิดของจำเลยทั้งห้าได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย พิวากชายิน

อย่างไรก็ดี การหายตัวของนายสมชายอย่างไรร่องรอยจนถึงปัจจุบัน ยังทั้งปริศนาเอาไว้โดยเฉพาะในส่วนของผู้สูญเสียชีวิต



● ศาลสูงพลิกจำคุกกลุ่มแบ่งแยกดินแดน

เป็นอีกคดีสั่งทนายปี สำหรับคดีแบ่งแยกดินแดนรัฐใต้ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ศาลฎีกาพิพากษาคดีที่นายมัสตอปา เจ๊ะยะ นายอิลยาส หรืออิสยาส มันหวัง นายอุสมานปะซี นายยูไล โสแปนแอ และนายมะอาซี บุดูพล สมาชิกขบวนการเบอร์ฮาลู กลุ่มบีอาร์เอ็น คอร์ดิเนต จำเลยที่ 1-5 ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และร่วมกันก่อการร้าย โดยระหว่างเดือนพฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2547 จำเลยทั้งห้าร่วมกันใช้กำลังประทุษร้ายและก่อการร้ายในรูปแบบต่างๆ ในเขตพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อแบ่งแยกดินแดน โดยใช้ปืนฆ่าตำรวจ มุ่งหมายเพื่อบังคับชู้เชิดรัฐบาลไทยให้ยินยอมแบ่งแยกดินแดนใน จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนของ จ.สงขลา เพื่อสถาปนาเป็นรัฐอิสระปกครองตนเอง เรียกว่ารัฐปัตตานีหรือรัฐปัตตานีดาร์ซาลาม

โดยเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547 จำเลยทั้งห้าร่วมกันวางแผนและยิง ต.ต.โมหามัด เบญญาภาจ ถึงแก่ความตาย เหตุเกิดที่ ต.บานา สะบารัง ตะลู่บี๊ะ อ.เมืองปัตตานี ศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง ล่าสุดศาลฎีกาไม่เห็นฟ้องด้วย พิวากษาแก้ให้จำคุกตลอดชีวิต จำเลยที่ 1, 4 และ 5 ฐานเป็นผู้สนับสนุนในความผิดฆ่าผู้อื่นและก่อการร้าย แต่จำเลยที่ 1 และ 4 ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุกคนละ 33 ปี 4 เดือน ส่วนจำเลยที่ 2, 3 มีความผิดเฉพาะฐานสนับสนุนก่อการร้าย ให้จำคุกคนละ 20 ปี คำให้การเป็นประโยชน์มีเหตุบรรเทาโทษของจำคุกคนละ 12 ปี 16 เดือน

● อุทธรณ์ประหาร'ไอ้เกม'ข่มขืนฆ่าเด็ก 13รลไฟ

เหตุสะเทือนขวัญข่มขืนฆ่า ด.ญ. วัย 13 ปี บนรถไฟ และทิ้งศพลงข้างทางอีกเปลาะ เมื่อวันที่ 14 กันยายน ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิวากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ประหารชีวิตนายวันชัย หรือเกม แสงขาว พนักงานบุตเพียงบนรถไฟ จำเลย ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา กระทำซ้ำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ซ่อนเร้น ย้าย หรือทำลายศพ เพื่อบิดบังการตาย ลักทรัพย์ในเขตยานสาธารณะในเวลากลางคืน และเสพยาบ้า ในคดีที่นายวันชัยก่อเหตุกระทำซ้ำเรา ด.ญ.วัย 13 ปี บนขบวนรถไฟสายกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี ก่อนโยนศพทิ้งหน้าต่างรถไฟ เมื่อคืนวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ต่อเนื่องวันที่ 6 กรกฎาคม 2557

โดยศาลจังหวัดหัวหินเห็นว่า การกระทำของจำเลย อุกอาจ โหดเหี้ยม ไร้มุขยธรรม ไม่เกรงกลัวกฎหมาย บ้านเมือง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม แม้นายวันชัยให้การรับสารภาพ แต่เพราะจำนนด้วยพยานหลักฐาน พฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรง ไม่มีเหตุบรรเทาโทษ จึงพิพากษาลงโทษสถานหนักให้ประหารชีวิต

ล่าสุด ศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนปรึกษาหารือกันแล้ว เห็นว่า นายวันชัยยื่นอุทธรณ์อ้างว่าสำนึกผิดแล้ว ขอให้ศาลปราณีบรรเทาโทษและลงโทษสถานเบา คำสารภาพของนายวันชัย ฟังไม่ขึ้น จึงไม่มีเหตุบรรเทาโทษ ให้ยืนโทษตามศาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิต

● จำคุก'อดีตบักกรุงไทย'ปล่อยกู้9พันล้าน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิวากษาคดีปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ร.ท.สุชาย เขาวีวิศิษฏ์ อดีตประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย นายวิโรจน์ นวลแข อดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทย กรรมการบริหาร คณะกรรมการสินเชื่อ เจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทในเครือกฤษตามหานคร และ 3 บริษัทในเครือกฤษตามหานคร จำเลยที่ 1-27 ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 ฯลฯ จากกรณีอนุมัติธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้ให้บริษัทในกลุ่มของ บริษัท กฤษตามหานคร จำกัด (มหาชน) รวมเป็นเงินกว่า 9.9 พันล้านบาท โดยมีข้อชอบ เป็นเหตุให้รัฐได้รับความเสียหาย

โดยศาลฎีกาพิพากษาจำคุก ร.ท.สุชาย จำเลยที่ 2 นายวิโรจน์ จำเลยที่ 3 กับจำเลยที่ 4 และ 12 คนละ 18 ปี ส่วนจำเลยที่ 5, 8-11, 13-17 เป็นพนักงานของธนาคารกรุงไทย จำคุกคนละ 12 ปี

สำหรับจำเลยที่ 25 เจ้าของโครงการหมู่บ้านกฤษตามหานคร และจำเลยที่ 18-27 ซึ่งเป็นนิติบุคคล และผู้บริหารบริษัทในเครือกฤษตามหานคร ให้ปรับจำเลยที่ 18-22 รายละ 26,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 23-27 คนละ 12 ปี และให้จำเลยที่ 20, 25-26 คืนเงิน 10,004,467,480 บาท แก่ธนาคารกรุงไทย นอกจากนี้ ให้จำเลยที่ 3, 22 และ 27 ร่วมรับผิดชอบ 9,554,467,480 บาท และให้จำเลยที่ 12-17, 21, 23 และ 24 ร่วมรับผิดชอบจำนวน 8,818,732,100 บาท

ส่วนจำเลยที่ 18 ร่วมรับผิดชอบ 450 ล้านบาท และจำเลยที่ 2, 4, 5, 8-11 และ 19 ร่วมรับผิดชอบจำนวน 8,368,732,100 บาท และให้ยกฟ้องจำเลยที่ 6-7